



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 6 มิถุนายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24708

Col.Inch: 34.84 Ad Value: 76,648

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือเหินฟงลงนามซื้อขายยางนําร่องเดือนละ 5,000 ตัน

หน้า: 22 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 229,944

ศิลปิน: ลีลี

กยท.จับมือเหินฟงลงนามซื้อขายยางนําร่องเดือนละ 5,000 ตัน

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ตามมาตรฐานสากล กับ บริษัท เหินฟง รัมเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน



กับ กยท. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ที่โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กยท. แต่ถ้ามียุทธศาสตร์ความต้องการมากขึ้น ก็จะเปิดรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท. ด้วย” ผู้ว่าการ

โดยจะทำการส่งมอบลดแลกในปลาย กยท. กล่าว

เดือนมิถุนายน 2560 นี้ ซึ่งเป็นการขยายตลาดยางของไทยในประเทศจีน และช่วยผลักดันให้ราคายางของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ใน 3 ของประเทศจีน มีความต้องการใช้ยางวันละประมาณ 30,000 ตัน ดังนั้นในอนาคตหลังจากการซื้อขายผ่านไป 6-8 เดือน กยท. อาจจะมีการเจรจาในการปรับเพิ่มปริมาณในการซื้อขาย เพราะในเครือกลุ่มบริษัทเหินฟง ที่อยู่ในมณฑลซานตง มีมากถึง 45 บริษัท และมีความต้องการใช้ยางรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตยางแท่ง STR 20 ที่ได้มาตรฐานสากลมากขึ้นหรือไม่

Mr.SHUO LU ประธานกรรมการบริษัท เหินฟง รัมเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้ายางจากประเทศต่าง ๆ กว่า 4.8 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สุดในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ยางเพื่อผลิตยางล้อประมาณ 30,000 ตันต่อวัน คาดว่าปีนี้ผลิตยางได้ 800,000 เส้น และยางสำหรับรถเล็ก อีกประมาณ 300,000 เส้น

“การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างยิ่งที่จะขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ไม่ผ่านคนกลาง เพราะ กยท. จะเป็นผู้รวบรวม และคัดเลือกยาง ไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่น ๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน

ทางด้านนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการ กยท. ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางที่จะขายยางได้ในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ยางได้มาตรฐานสากล เกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ

และต้องดูแลและควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของยางพาราไทย ภายใต้นโยบายของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการซื้อขายและทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างยาวนานและยั่งยืน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 มิถุนายน 2560 เวลา 07:57

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. วอนชาวสวนอย่าเร่งขายยางหกราคาต่ำ เชื่อสัปดาห์หน้าจะขยับสูงขึ้น

กยท. วอนชาวสวนอย่าเร่งขายยางหกราคาต่ำ เชื่อสัปดาห์หน้าจะขยับสูงขึ้น

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 - 20:21 น.

Like 1.4K Share Tweet



นายธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในช่วงสัปดาห์หน้า ในช่วงต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกา ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม กยท. คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ราคาขายนางจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซียงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคาขายนางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหกราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายนางได้ ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กยท. กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาขายนาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคาขายนางจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายใต้นสัปดาห์นี้ราคาขายนางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” นายธีรวิช กล่าวย้ำ



การยางแห่งประเทศไทย เร่งผลักดันมาตรการรองรับฤดูกาลเปิดกรีดยาง วอนพี่น้องชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยาง หากราคาไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ อาจส่งผลกระทบต่อราคายางในตลาด คาดภายในสัปดาห์นี้ราคายางขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกทางเศรษฐกิจทั่วโลก ขอให้พิจารณาข้อมูล และติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด

ดร.ริตช์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในช่วงสัปดาห์นี้ว่า ในช่วงต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกา ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน อย่างไรก็ตาม กยท.คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเชียงใหม่ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคายางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆเท่านั้น

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคายางได้ ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคาจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคาจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” ดร.ริตช์ กล่าวย้ำ



ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในช่วงสัปดาห์นี้ว่า ในช่วงต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกา ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน อย่างไรก็ตาม กยท.คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซียงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคาที่ยางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายได้ ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคาจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคาจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว



ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในช่วงสัปดาห์นี้ว่า ในช่วงต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกา ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม กยท.คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคายางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคายางได้ ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคายางจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคายางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” ดร.ธีรวัช กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า ^๓
หน้า ^๓ **แนวโน้ม** <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10:25

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท.เซ็นขายยางจีนเดือนละ5พันตัน ประเดิมส่งลอตแรกมิถุนายน-เล็งหลัง6เดือนเจรจาเพิ่มปริมาณ

กยท.เซ็นขายยางจีนเดือนละ5พันตัน ประเดิมส่งลอตแรกมิถุนายน-เล็งหลัง6เดือนเจรจาเพิ่มปริมาณ

วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 06:00 น.

tags : ชีรัช สุขสะอาด, กยท., ขายยาง

ถูกใจ 0 แชร์ ทวิต



นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือ ยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล กับ บริษัทเหินฟงรับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน โดยจะทำการส่งมอบลอตแรกปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งการลงนามซื้อขายยางครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตลาดยางของไทยในประเทศจีน และช่วยผลักดันให้ราคาของยางไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะจะช่วยดูดซับเพิ่มปริมาณความต้องการยางในฤดูกาลเปิดกรีดยางที่จะถึงนี้

สำหรับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน มีความต้องการใช้ยางวันละประมาณ 30,000 ตัน ดังนั้นในอนาคตหลังจากการซื้อขายผ่านไป 6-8 เดือน กยท.อาจจะมีการเจรจาในการปรับเพิ่มปริมาณในการซื้อขาย เพราะในเครือข่ายบริษัทเหินฟงที่อยู่ในมณฑลชานตง มีมากถึง 45 บริษัท และมีความต้องการใช้ยางรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตยางแท่ง STR 20 ที่ได้มาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหน

"การลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายยางแท่ง STR 20 ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นอยู่ซึ่งจะสามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ไม่ผ่านคนกลาง เพราะ กยท.จะเป็นผู้รวบรวมและคัดเลือกยางไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่นๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ที่โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กยท. แต่ถ้ามีปริมาณความต้องการมากขึ้น ก็จะเปิดรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท.ด้วย" นายธีรัช กล่าว

ด้าน Mr.SHUO LU ประธานกรรมการ บริษัท เหินฟง รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายยางกับ กยท.ในครั้งนี้ เพราะบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของกยท.ที่จะสามารถจัดหายางคุณภาพส่งให้บริษัทได้ตามที่ต้องการ อันจะนำไปสู่การร่วมดำเนินงานธุรกิจซื้อขายยางที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้ายางจากประเทศต่างๆ กว่า 4.8 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้ในปัจจุบัน ทางบริษัทใช้ยางเพื่อผลิตยางล้อประมาณ 30,000 ตัน/วัน คาดว่าปีนี้ผลิตล้อยางได้ 800,000 เส้น และยางสำหรับรถเล็กอีกประมาณ 300,000 เส้น

รหัส ข่าว: I-170605000309

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10:24

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เซ็นขายยางจีนเดือนละ5พันตัน ประเดิมส่งลอตแรกมิถุนายน-เล็งหลัง6เดือนเจรจาเพิ่มปริมาณ

แนวหน้า

กยท.เซ็นขายยางจีนเดือน
ละ5พันตัน ประเดิมส่งลอตแรก
มิถุนายน-เล็งหลัง6เดือนเจรจา

เพิ่มปริมาณ

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือ ยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล กับ บริษัทเหินฟง รัมเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน โดยจะทำการส่งมอบลอตแรกปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งการ ลงนามซื้อขายครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตลาดยางของไทยในประเทศจีน และช่วยผลักดันให้ราคายางของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะจะช่วยดูดซับเพิ่มปริมาณความต้องการยางในฤดูกาลเปิดกรีตที่จะถึงนี้

สำหรับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน มีความต้องการใช้ยางวันละประมาณ 30,000 ตัน ดังนั้นในอนาคตหลังจากการซื้อขายผ่านไป 6-8 เดือน กยท.อาจจะมีการเจรจาในการปรับเพิ่มปริมาณในการ ซื้อขาย เพราะในเครือ กลุ่มบริษัทเหินฟง ที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียง มีมากถึง 45 บริษัท และมีความต้องการใช้ยางรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตยางแท่ง STR 20 ที่ได้มาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหน

"การลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายยางแท่ง STR 20 ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ไม่ผ่านคนกลาง เพราะ กยท.จะเป็นผู้รวบรวมและคัดเลือกยางไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่นๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ที่โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กยท. แต่ถ้ามีปริมาณความต้องการมากขึ้น ก็จะเปิดรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิตรายางแท่ง STR 20 ที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท.ด้วย" นายธีรช กล่าว

ด้าน Mr.SHUO LU ประธาน กรรมการ บริษัท เหินฟง รัมเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง การซื้อขายยางกับ กยท. ในครั้งนี้ เพราะ บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของกยท.ที่จะ สามารถจัดหายางคุณภาพส่งให้บริษัทได้ตาม ที่ต้องการ อันจะนำไปสู่การร่วมดำเนินธุรกิจซื้อขายยางที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมา ประเทศจีนนำเข้ายางจากประเทศต่างๆ กว่า 4.8 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้ในปัจจุบัน ทางบริษัทใช้ยางเพื่อผลิตรายางล้อประมาณ 30,000 ตัน/วัน คาดว่าปีนี้ผลิตรายางได้ 800,000 เส้น และยางสำหรับรถเล็กอีกประมาณ 300,000 เส้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 มิถุนายน 2560 เวลา 06:47

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. แนะนำเกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคายางใกล้เคียง อย่าเร่งขายหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ
คาดสัปดาห์นี้ขยับ...



กยท. แนะนำเกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคายางใกล้เคียง อย่าเร่งขายหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ คาดสัปดาห์นี้ขยับ สูงขึ้น

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคายางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

เงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคายางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

"วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคายางได้ ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคายางจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคายางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไอเน็ต <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 มิถุนายน 2560 เวลา 06:55

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย วันนีตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขาย...

ThaiPR.NET กยท. เผย วันนีตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน GMP กว่า 160 ตัน

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า วันนี้ กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า เริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน และทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนจะเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินหน้านำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้ออย่างในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 มิถุนายน 2560 เวลา 06:56

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย วันนี้นำตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขาย...

กยท. เผย วันนี้นำตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขายสินค้าอย่างคุณภาพมาตรฐาน GMP กว่า 160 ดัน

Like 0 Share Tweet G+1 0

การยางแห่งประเทศไทย — 5 มิถุนายน 2560 16:00

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า วันนี้ กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า เริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ดัน และทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรปรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินหน้านำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้ออย่างในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 มิถุนายน 2560 เวลา 06:57

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย วันนีตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขาย...

กยท. เผย วันนีตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขายสินค้า ยางคุณภาพมาตรฐาน GMP กว่า 160 ตัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 5, 2017 16:00

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

ดร.ธีรช สุธะสอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า วันนี้ กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า เริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน และทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เห็นหน้าหน้าร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 มิถุนายน 2560 เวลา 06:59

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผย วันนี้นำตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขาย...

กยท. เผย วันนี้นำตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขายสินค้าอย่างคุณภาพมาตรฐาน GMP กว่า 160 ตัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๐๐ น.

ขนาดตัวอักษร: [ใหญ่](#) [กลาง](#) [เล็ก](#)

[Tweet](#)

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า วันนี้ กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า เริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน และทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยืดหยุ่น (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินทางนำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้ออย่างในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08:08

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: นำนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ สองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยทหาร และชาวบ้าน ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ สองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังอยากให้ประชาชน ได้มีแหล่งน้ำไว้เพื่อการเกษตร

ที่ลำห้วยพริกน้อย บ้านพื้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านที่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นายสังข์เริน ทวดน้อย รองกรรมการบริหาร การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และนายสรเพชร ภูระ หัวหน้าสำนักงานไฟฟ้าหงสาประจำจังหวัดน่าน คณะทำงานกลุ่มพลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่าน หน่วยทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 10 หน่วยต้นน้ำ และกลุ่มชาวบ้านในบ้านพื้ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมาย ฝายชะลอน้ำ ตลอดลำห้วย เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน ลดการชะลอการไหลหลาก บรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย ลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ นอกจากจะลดความรุนแรงได้แล้ว ยังจะทำให้คน อยู่ร่วมกับป่า สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำ ทั้งฝายก่อกหิน และฝาย เป็นโครงการที่สนองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) ที่มุ่งหวังอยากให้ประชาชน ได้มีแหล่งน้ำไว้เพื่อการเกษตร ควบคู่กับรักษาสภาพความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศในพื้นที่ให้ยั่งยืน ตามทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่ใช้อย่างยั่งยืน ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน ต้นไม้ รวมถึงสัตว์น้ำต่างๆ และยังช่วยดักตะกอนหินและทราย ชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน ลูกหลานของเรา ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ของแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนตนเอง ได้ช่วยกันอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้คงสภาพความสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของป่า รักษาระบบนิเวศน์เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับมนุษย์ สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า ทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับดับไฟป่าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ในอนาคตสืบไป เครือข่ายประชารัฐเป็นการดำเนินงานในรูปแบบเอกชน "ประชารัฐ" มีเป้าหมายใช้วัดเป็นศูนย์กลางประสานงานเครือข่าย โดยมีวัดมีเมืองเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย และวัดประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางประสานงานเครือข่ายประจำหมู่บ้าน ตามกรอบแนวคิดร้อยปราชญ์ ร้อยวัด ร้อยโรงเรียน (ร้อย หมายถึงการเกี่ยวร้อยหรือเชื่อมเข้าด้วยกันในลักษณะเครือข่าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 7 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14332

หน้า: 4(บนซ้าย)

Col.Inch: 18.03 Ad Value: 27,946.50

PRValue (x3): 83,839.50

คลิป: ลีสี่

ภาพข่าว: เรียนคนมาเป็นข่าว: ดุงงานยาง

เรียนคน มาเป็นข่าว



ดุงงานยาง - ฟีสี่ รังสฤษฏ์วุฒิมิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพื้นยางพาราธรรมชาติ ของบริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรล อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10:26

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: อบจ.ตรัง หนุนชาวสวนยางพาราอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” เพื่อเพิ่มทักษะหลายอย่างนำไปใช้



อบจ.ตรัง หนุนชาวสวนยางพาราอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” เพื่อเพิ่มทักษะหลายอย่างนำไปใช้

4 มิ.ย. 2560 | (133 ผู้เข้าชม) |



นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายทวี สัตยาไชย นายสมเกียรติ จันทน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอวังวิเศษ เขต 1 เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดและพบปะชาวบ้านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดบ้านหลังควน หมู่ที่ 21 ตำบลขาวรีเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยางให้กับชาวบ้าน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 รวมเวลา 9 ปี แล้วซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2560 แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน สำหรับรุ่นที่ 12 ของปีนี้ที่มีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยาง” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการคือ กรีดยางอย่างไรให้ได้น้ำยางมากที่สุด ,กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด ,กรีดยางอย่างไรให้ได้งานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุดเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งในช่วงของการฝึกทักษะลับมีดกรีดยางทุกคนต่างก็ตั้งใจฟังวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับต่างๆ และลงมือลับมีดด้วยตนเองและทดลองใช้มีดกรีดยาง ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นายสมคิด ศรีบุญนาค อายุ 43 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 ตำบลขาวรีเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กล่าวว่า เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” มาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งได้นำความรู้ ทักษะต่างๆ ไปใช้ได้จริง ทำให้รู้เทคนิคการลับมีด วิธีรักษาหน้ายาง ให้น้ำยางออกต้องทำอย่างไร เมื่อก่อนกรีดยางแบบไม่มีความรู้ตามประสาชาวบ้าน เมื่อนำเทคนิคไปใช้ก็ได้น้ำยางปริมาณมากขึ้น หากมีโครงการแบบนี้จัดขึ้นอีกก็จะบอกให้ชาวบ้านทราบและให้มาร่วมเข้าอบรมและพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับชาวบ้านที่พลาดโอกาสเข้าร่วม และไม่ต้อไปจ้างลับมีดกรีดยาง

ด้านนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีมาจากเกษตรกร เนื่องจากใช้เวลาน้อยในการอบรมและช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจ้างลับมีด ต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพราะได้ให้ความสนใจกับเกษตรกร อีกทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำสวนยางทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จขึ้น